

Joy Stellar, J.P 184680
Migration Agent
Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com



ตอบตรงจุด แต่ไม่ตรงใจ

สวัสดิ์ค่ะท่านผู้อ่านช่วงนี้งานมันพันรอบตัว ทั้งงานราชการและงานหลวงยุ่งจน “เจ็บหัว” ไปหมดแล้ว

ภาษาลาวคำว่าเจ็บหัว ก็คือปวดหัวนั่นแหละค่ะ วันก่อนนั่งคุยกับเจ้ เจ้าของร้านขายของชำ ชาวลาวท่านหนึ่ง ย่านแคบบรามามาตา แกบ่นให้ฟังว่า เจ็บหัวไปหมดแล้วคุณจอยช่วงนี้ยอดขายไม่พุ่งเหมือนปีก่อนๆ คนไม่ค่อยมีกะตั้ง มาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเมื่อก่อน เฮ้อ! เปื่อแท้น้อ! ตอนแรกฟังแล้วก็คิดว่าแจ็กไปโดนใครทุบหัวมา แต่ตอนหลังก็เดาเอาว่า แกคงแค่ปวดหัวมากกว่า พอกลับมาก็เลยมาเช็กกับ Talking Dic ที่ออฟฟิต เพื่อความแน่ใจว่า เจ็บหัวในภาษาลาว ก็คือ “ปวดหัว” ภาษาไทยนั่นเอง ส่วนทอคก็กึ่งดิ๊ก ภาษาลาวที่ใช้บ่อยก็คือพนักงานชาวลา ลาว สาขาแคบบรามามาตานั้นแหละค่ะ กดถามคำศัพท์ภาษาลาวได้ตลอด

ฉบับนี้คุณบอก ไม่ยอมให้หยุดเขียน ไม่ว่าจะเจ็บหัว อย่งไรก็ตาม อย่งน้อยต้องคอยตอบคำถามเรื่องวีซ่าให้ท่าน ผู้อ่าน VR ที่ถามเข้ามาทาง Email กันอย่างล้นหลาม ขอทยอยตอบคำถามก็แล้วกัน นะคะ หากเรื่องไหนมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านส่วนใหญ่อีกจะตอบทางคอลัมน์นี้ บางเรื่องเป็นเรื่องราวส่วนตัว ส่วนตัว ก็จะตอบทาง Email ก็แล้วกันนะคะ

Email จากท่านผู้อ่านที่ใช้ชื่อว่าน้อง “สบายดี” ชื่อเก๋ดี แต่ตอนนี้ไม่สบายดีเรื่องวีซ่าเท่าไร ลองมาติดตามคำถามกันดูค่ะ

ถึงพี่จอย Stellar

ขอสอบถามเรื่องการทำวีซ่ามาเรียนต่อที่ออสเตรเลียค่ะ คือช่วงก่อนนั้น 1 ปีที่ผ่านมา ได้ยื่นทำเรื่องมาเรียนที่ออสเตรเลีย โดยยื่นวีซ่า 2 ปีครึ่ง มีแฟนติดตามลงเรียนภาษาที่ academe และ dip ที่ central ค่ะ แล้ว visa ไม่ผ่าน เพราะสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ครั้งที่สองเปลี่ยนมาเรียน Tafe และ dip ที่เดิม แต่ก็ยังไม่ผ่าน ด้วยเหตุผลที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์อย่างเดียว เช่นกัน

อยากจะเรียนถามพี่จอยว่าถ้าหนูสนใจเรียนคอร์สภาษา + ปรินญาตรี และให้แฟนติดตามไปด้วยจะโอกาสผ่านไหมคะ เพราะมีน้องที่อยู่ที่นี่บอกว่าอ่านเจอในหนังสือ VR Thai เรียนคอร์สปรินญาตรีสามารถผ่านในเวลาแค่ 3 วัน แล้วกรณีหนูที่ไม่เคยผ่านมาแล้วสองรอบถ้าทำเรื่องไปต่อปรินญาตรีจะผ่านไหมอย่างไรบ้างคะ แล้วถ้ามีโอกาสสูง อยาก

จะทราบเรื่องค่าใช้จ่ายของภาษา + ปรินญาตรีสามารถจ่าย Deposit ก่อนได้ไหมคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และมีค่าดำเนินการไหมคะ ยังไงรบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะคะ ถ้ามีโอกาสสูง หนูพร้อมดำเนินการเรื่องทันทีค่ะ เพราะเอกสารพร้อมแล้วค่ะ ถ้าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติม รบกวนติดต่อกลับที่เมลนี้ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ ก็จริงอยู่ค่ะ ที่การยื่นเรื่องวีซ่าของระดับมหาวิทยาลัยนั้น ทางอิมฯ จะค่อนข้างให้สิทธิพิเศษ พิจารณาวีซ่าโดยลัดคิวให้ก่อน ส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน 3 วันก็ได้แล้ว บางกรณีที่มีผลตรวจร่างกายพร้อมแล้ว พอยื่นวีซ่าออนไลน์ตอนเช้าไม่เกิน 24 ชม.ก็ได้รับวีซ่าแล้ว และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรมากมาย หลักฐานการเงินก็ไม่เคยต้องโชว์ เพราะอิมฯ ค่อนข้างแน่ใจว่า หากมีเงินจ่ายค่าเทอมปีละเกือบ 2 หมื่นเหรียญเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ ก็คงจะมีเงินมาเรียนต่อที่นั่นได้โดยไม่ต้องรีบร้อน และอีกอย่าง คือ ถ้าทางมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนแล้ว ย่อมหมายถึง หลักฐานเรื่องประวัติการศึกษาย่อมมีการตรวจสอบมาแล้ว ทางอิมฯ ก็ลดขั้นตอนการตรวจเช็คลงไป ทำให้อนุมัติวีซ่าได้รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องคิดเยอะ

ในกรณีของน้อง “สบายดี” ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าในระดับ ภาษา + Diploma มาถึง 2 ครั้งติดๆ กัน แล้วต้องการจะยื่นใหม่อีกครั้งภายในเร็ววันนั้น ย่อมไม่เป็นผลดี คำวีซ่า \$550 จะเสียไปเปล่า ๆ คิดดี ๆ เตรียมตัวให้พร้อม ถึงแม้จะเปลี่ยนแนวเป็น ภาษา + ป.ตรี ก็ตาม แล้วยังมีแฟนเป็นผู้ติดตามอีกคน อย่าลืมนะว่าในการสัมภาษณ์ในครั้งก่อนๆ เหตุผลที่เคยกล่าวอ้างไป จะถูกบันทึกและนำมาพิจารณา ในครั้งต่อไปด้วยค่ะ

ในการยื่นเป็นครั้งที่ 3 คราวนี้ ค่อนข้างแน่ใจเลย ว่า น้อง “สบายดี” จะต้องถูกเชิญไปสัมภาษณ์อีก และคำถามแรกที่จะถูกถาม คือ ทำไม 2 ครั้งก่อนอยากเรียนแค่ภาษา + Diploma แล้วมาคราวนี้ทำไมถึงเปลี่ยนเป็น ป.ตรี แทนทางอิมฯ ย่อมมองออกค่ะ ว่ามาแนวนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ และไม่อยากโชว์หลักฐานการเงินเป็นแน่แท้ รวมทั้ง การที่ขอจ่าย แค่งเงินดาวน์ น้อยๆ ผ่อนนานๆ จ่ายแค่ค่า Deposit มหาวิทยาลัยไว้ก่อน เพื่อให้ได้ยื่นวีซ่าแบบ 573 แล้วค่อยมาเปลี่ยนที่หลังนั้น

มุกนี้เริ่มจะแปลกแล้วค่ะ เริ่มขีดไปตามๆ กัน ทั้งอิมฯ และทั้งมหาวิทยาลัย เอาเข้าจริงๆ พอได้วีซ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์สอื่นๆ กันเป็นแถว โดยเฉพาะนักเรียนจากทาง Middle East ทั้งหลาย คนไทยก็เห็นมีเยอะเหมือนกันที่ทำอย่างนี้

อยากแนะนำให้น้อง “สบายดี” ยืดเวลาเตรียมตัวออกไปอีกหน่อย จะได้มีเวลาหาข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีที่น้องกำลังจะสมัครเรียน เพราะอย่างไรก็ตามทางสถานทูตคงเรียกน้องไปสัมภาษณ์อีกแน่ๆ แล้วคราวนี้หากตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่ลงทะเบียนไปไม่ได้ รู้แต่ว่าเป็น ป.ตรี แล้วย่อยแค่งเงินดาวน์ไปนิดเดียวอีก ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไรนัก

อย่างไรก็ตามลองนั่งทบทวนดูดีๆ ว่า ตนเองต้องการจะมาเรียนต่อจริงหรือไม่ หากเรื่องเรียนเป็นเหตุผลรอง ก็ค่อนข้างจะยากที่ใครจะช่วยให้ น้องมาได้ และในทางกลับกันหากน้องตั้งใจจะมาเรียนเป็นเหตุผลหลักเพื่อ อนาคตที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และคุณสมบัติของตนเอง และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ถ้าหากหาประสบการณ์จากการทำงานไปด้วย และหาค่าขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่ทำงานแบบลืมหายก ทั้งเข้าสายบ่ายเย็นจนไม่มีเวลาไปเรียน แต่ถ้าหากตั้งใจจะมาเรียนจริง การขอวีซ่านักเรียนก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยาก

หาก น้อง “สบายดี” ได้วีซ่านักเรียนประเภท 573 Assessment Level 1 เพื่อที่จะมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วละก็ ผู้ติดตามของน้องก็จะมีโอกาสทำงานได้เต็มเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องชั่วโมง เห็นไหมว่าดีกว่ากันเยอะเลย

อยากให้ท่านผู้อ่านคำตอบของพี่แล้วนำไปพิจารณาไตร่ตรองดูอีกทีว่าอะไร คือเส้นทางไปสู่อนาคตของเรา มองไปข้างหน้าทอดสายตาออกไปไกล ๆ แล้วพยายามมองเห็นภาพอนาคตของตนเองว่า ต้องการให้ตนเองยืนอยู่ที่จุดไหน อนาคตที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะ

หากคำตอบของพี่ไม่ตรงใจ น้อง “สบายดี” ก็ขอโทษที เพราะพี่ชอบตอบแบบตรงจุด และไม่อยากจะให้น้องต้องเสียเวลา และเสียโอกาส รวมทั้งเสียเงินทองไปอีกครั้งด้วยรัก และหวังดีนะคะ

พบกับใหม่ฉบับหน้าค่ะ